
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ 

บริการของประเทศ (กบส.) 
คร้ังที่ 1/2554 

วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา 3 

กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ประธานกรรมการ 
นายกรัฐมนตรี 

2. นายไตรรงค์  สุวรรณคีร ี รองประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตร ี

3. นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กรรมการ 

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

4. นางศศิพันธุ ์ พรรณรายน ์ กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 

5. นายชวนนท์  อินทรโกมาลยส์ุต กรรมการ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ) 

6. นายธีระ  วงศ์สมุทร กรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

7. นายเก้ือกูล  ด่านชัยวิจิตร กรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 

8. นายจุติ  ไกรฤกษ์ กรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

9. ร้อยตรีประพาส  ลิมปะพันธุ ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 

10. นายอลงกรณ์  พลบุตร กรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 
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11. นายยุพ  นานา กรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน) 

12. นางสาวนริศรา  ชวาลตันพิพัทธ ์ กรรมการ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
(แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) 

13. นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน ์ กรรมการ 
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

14. นายกุลิศ  สมบัติศิร ิ กรรมการ 
ท่ีปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
(แทนปลัดกระทรวงการคลัง) 

15. นายจุฬา  สุขมานพ กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 
(แทนปลัดกระทรวงคมนาคม) 

16. นางอนงค์  ไพจิตรประภาภรณ์ กรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักโลจิสติกส์ 
(แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม) 

17. นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ กรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

18. นายอุณหิศ  กาญจนกุญชร กรรมการ 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
(แทนผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ) 

19. นายภาณุมาศ  ศรศุีข กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
(แทนประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) 

20. นายปณิธาน  ปวโรฬารวิทยา กรรมการ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

21. นางสาวสิริมาศ  วัฒนะโชต ิ กรรมการ 
รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย 
(แทนประธานสมาคมธนาคารไทย) 

22. นายไพบูลย์  พลสุวรรณา กรรมการ 
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 

23. นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาต ิ กรรมการและเลขานุการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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กรรมการผูล้าประชุม 

1. นายสุวิทย์  คุณกิตต ิ ติดราชการอ่ืน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

1. นางอัญชลี  เทพบุตร เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. นายธราดล  เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

1. นายภูมิใจ  อัตตะนันทน ์ ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 

2. นายไพโรจน์  โพธิวงศ์ ท่ีปรกึษาด้านนโยบายและแผนงาน 

3. นายชูวิทย์  มิตรชอบ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ทางเศรษฐกิจ 

4. นายดนุชา  พิชยนันท์ ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 

5. นายวิทยา  ปิ่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

6. นางปิยนุช  วุฒิสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 

7-15  เจ้าหน้าท่ี สศช. 

ผู้ติดตามคณะกรรมการ กบส. จํานวน 22 ท่าน 
เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบรกิารของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2553 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี  
21 มิถุนายน 2553 ให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณาแจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมภายในวันท่ี  
25  มิถุนายน 2553 เม่ือครบกําหนด มีกรรมการ 1 ท่านและผู้เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุม 
ดังนี้ ผู้แทนประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอปรับข้อความในระเบียบวาระท่ี 3.2 
หน้า 8 ข้อ 3.3  และในระเบียบวาระท่ี 5.1 หน้า 19 ข้อ 2.2  และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอแก้ไขมต ิ
ในระเบียบวาระท่ี 4.1 หน้า 13 ข้อ 3.2   

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับแก้ข้อความเรียบร้อยแล้วและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 
รับทราบผลการประชุมและเห็นชอบมตกิารประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งท่ี 1/2553  
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2. วันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2553 ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
(นายเก้ือกูล ด่านวิจิตร) ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี ้

2.1 ข้อ 2.2 หน้า 15 และ ข้อ 3.1 หน้า 16  โดยปรับแก้สาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดบทบาทท่าเรือ
น้ําลึกปากบารา จาก “การเป็นท่าเรือเอนกประสงค์เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคใต้” 
เป็น “ประตูการค้าด้านอันดามัน”  ซึ่งฝ่ายเลขานุการเสนอใหป้รับแก้ด้วยการเพ่ิมข้อความ “ประตู
การค้าด้านอันดามัน” โดยไม่ตัดประเด็น “ท่าเรืออเนกประสงค์”  

2.2 ข้อ 3.2 หน้า 16 โดยขอปรับมติจาก “มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับไปพิจารณาทบทวนและ
ปรับรูปแบบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ําลึกปากบารา” เป็น “ดําเนินโครงการก่อสร้างท่า
เทียบเรือน้ําลึกปากบารา” ซึ่งไม่ได้มีการอภิปรายในท่ีประชุม ฝ่ายเลขานุการจึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณา 

3. มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งท่ี 1/2553 ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2553 โดยเห็นชอบ
ให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมตามท่ีฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2553 

1. ฝ่ายเลขานุการได้รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจําปี 2553 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1 ภาพรวมต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยในปี 2552 มีมูลค่ารวมประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท 
ประกอบด้วยต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 746.5 พันล้านบาท (ร้อยละ 8.3 ของ GDP) ต้นทุน 
การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 633.3 พันล้านบาท (ร้อยละ 7.0 ของ GDP) และต้นทุนการบริหาร
จัดการด้านโลจิสติกส์ 138.0 พันล้านบาท (ร้อยละ 1.5 ของ GDP)  โดยคิดเป็นสัดส่วนต้นทุน 
โลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจําปี (GDP) เท่ากับร้อยละ 16.8 ลดลง
จากร้อยละ 18.6 ของ GDP ในปี 2551   

1.2 สาเหตุสําคัญท่ีทําให้ต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2552 ลดลง ได้แก่ (1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปี 2552 หดตัว และมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิต ปริมาณการขนส่ง 
และสินค้าคงคลังลดลง รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (MLR) และ (2) การ
ปรับตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเพ่ือรับมือกับการชะลอตัวของอุปสงค์ในภาพรวม โดย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า และการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
รวมท้ังดําเนินมาตรการลดต้นทุนการดําเนินงาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสร้างความตระหนัก
และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ซึ่งท่ีผ่านมา
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดสัมมนาและฝึกอบรมกําลังคนด้านโลจิสติกส์ในตลาดแรงงาน
กว่า 50,000 คน  (ช่วงปี 2550-2553) ทําให้เกิดการปรับตัวเพ่ิมผลิตภาพของการบริหารจัดการ 
โลจิสติกส์ของภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีเก่ียวข้อง   

1.3 ดังนั้น แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะต่อไป จึงยังคง
ต้องให้ความสําคัญกับประเด็นการพัฒนา ดังนี้ (1) เร่งพัฒนาขีดความสามารถของกําลังคน 
ด้านโลจิสติกส์ไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (2) สนับสนุนให้ภาคเอกชนเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยตนเอง โดยหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องควรมุ่งพัฒนาตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมของไทยเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถ
นํามาใช้ประเมินความสามารถของตนเอง (3) เร่งพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า และ
สนับสนุนให้มีการใช้รูปแบบการขนส่งท่ีประหยัดพลังงานท้ังระบบรางและระบบน้ํา รวมท้ัง 
เร่งดําเนินการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
สําหรับการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พ.ศ.2553-2558 (NSW National Action Plan) 
และ (4) เร่งเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยท้ังภาคการผลิต การค้า และบริการให้มี
ความพร้อมท่ีจะออกไปสู่ตลาดในระดับภูมิภาค   

1.4 ท้ังนี้ ในปี 2553 คาดว่าจะมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ประมาณร้อยละ 17.9 ต่อ GDP เพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2552 ซึ่งเป็นผลจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย รวมท้ัง
ราคาน้ํามันมีการปรับตัวสูงข้ึน   

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 จากรายงานต้นทุนโลจิสติกส์ในปี 2552 แสดงให้เห็นว่าการลดลงของต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่
เป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของโลกและการปรับตัวของภาคเอกชน  ในขณะท่ีการพัฒนาใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าท่ีควร โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางรางและการพัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า ดังนั้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจําเป็นต้องผลักดันใหแ้ผนงาน/โครงการท่ีมีความสําคัญสามารถดําเนินการได้โดยเร็ว 

2.2 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่าควรจัดระบบการติดตามข้อมูลท่ีใช้ในการประมาณการต้นทุนโลจิสติกส ์
โดยเฉพาะตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติของต้นทุน เพ่ือให้สามารถอธิบาย
แนวโน้มของต้นทุนโลจิสติกส์ไทยได้แม่นยํามากข้ึน 

3. มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย 

1. ฝ่ายเลขานุการ ไดร้ายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของไทย โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1 สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 ท่ีมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักสําหรับประสานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และ
ให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการ กบส. ทุกๆ 6 เดือน ดังนี้ (1) กระทรวง
อุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกส์ในภาคการผลิต (2) กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ (3) กระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ (4) กระทรวงการคลัง 
รับผิดชอบการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า และ (5) กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และ สศช. รับผิดชอบการพัฒนาระบบข้อมูลและกําลังคนด้านโลจิสติกส ์

1.2 สรุปผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ในช่วงเดือน
มิถุนายน – ธันวาคม 2553 ดังนี้   

1.2.1 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยและผู้ส่งออกเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย ท่ีผ่านมาได้อนุมัติสินเชื่อให้แก่
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ผู้ประกอบการโลจิสติกส์แล้วจํานวน 804 ราย วงเงิน 2,364 ล้านบาท จากวงเงิน 3,000 
ลา้นบาท  

1.2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของ
ภาคอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการประยุกต์ใช้การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ 
จนสามารถช่วยเหลือให้สถานประกอบการลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้กว่า 330 ล้านบาทต่อป ี 

1.2.3 การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า กรมศุลากร กระทรวงการคลัง ร่วมกับ
หน่วยงานรัฐกว่า 35 กรมและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ NSW ของประเทศในระยะ 5 ปีข้างหน้าแล้วเสร็จ และได้เริ่มดําเนินการ
พัฒนาระบบ NSW ส่วนกลางของกรมศุลกากรเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณา
การท้ังภายในประเทศและระหว่างต่างประเทศ ทําให้การพัฒนาระบบ NSW มีความ
คืบหน้ามาก ในขณะท่ีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องยังอยู่ในระยะเริ่มต้น  

1.2.4 การพัฒนากําลังคนด้านโลจิสติกส์ มีการสร้างความตระหนักและจัดระบบฝึกอบรมและ
ผลิตกําลังคนด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษามีความคืบหน้าท่ีชัดเจน โดยหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2551-
2553) ประมาณ 50,000 คน โดยในปี 2553 มีผู้ได้รับการฝึกอบรมกว่า 10,000 คนต่อป ี
และมีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์ในทุกระดับรวมกันประมาณ 3,000 คน
ต่อป ีอย่างไรก็ตาม การพัฒนากําลังคนดังกล่าวยังไม่เพียงพอกับความต้องการในภาพรวม
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังยังขาดการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
อย่างเป็นระบบ 

1.2.5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส ์
ยังมีปัญหาด้านความล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีต้องดําเนิน 
การตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องและบางโครงการประสบปัญหา 
การยอมรับของภาคประชาชนในพ้ืนท่ี  

1.3 ดังนั้น เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
จึงเห็นควรเร่งรัดการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี ้

1.3.1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายชายฝั่งตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา - แหลมฉบัง 
และช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย รวมท้ังแผนการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ รฟท. ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553 – 2557 (เพ่ิมเติม) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการได้  

1.3.2 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทุกหน่วยงานสามารถดําเนินการให ้
สอดรับกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW และการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ NSW ของประเทศ พ.ศ. 2553 - 2558 

1.3.3 การขยายผลการพัฒนาและยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้กับบุคลากรภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง
รถบรรทุก และเพ่ิมคุณภาพระบบผลิตกําลังแรงงานใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
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1.3.4 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และความสามารถในการติดตาม 
การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า (Tracking ability) ของสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ
การขนส่งสินค้าข้ามแดนทางบก และการพัฒนาระบบขนส่งท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ
สําหรับสินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย (Perishables) และสินค้าแช่แข็ง (Frozen Food)  

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอให้มีผู้แทนจากสํานักงานพัฒนาธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส์และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งองค์กร เข้าร่วม
เป็นคณะทํางานร่วมกับ สศช. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW)  
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และการติดตามการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า (Tracking 
ability) เนื่องจากท้ังสองหน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาระบบ NSW ใหเ้กิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรปูธรรม 

3. มติท่ีประชุม 

รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบ NSW ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.3 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ กบส.  

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 3 ชุด ภายใต้
คณะกรรมการ กบส. ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง 3 ชุด เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2553  
โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน
อนุกรรมการ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นฝ่ายเลขานุการ มีการประชุมแล้ว 
2 ครั้ง เม่ือเดือนกันยายน และธันวาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําร่างแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559   

1.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานอนุกรรมการ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นฝ่ายเลขานุการ มีการประชุมแล้ว  
2 ครั้ง เม่ือเดือนสิงหาคม และกันยายน 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
เพ่ือจัดทําร่างแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สําหรับสินค้าเกษตรท่ีสําคัญ  

1.3 คณะอนุกรรมการการเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสําหรับการนําเข้าการส่งออก และ 
โลจิสติกส์  มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ และกรมศุลกากรเป็นฝ่าย
เลขานุการ มีการประชุมแล้ว 1 ครั้ง เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2553 โดยสรุปสาระสําคัญจากการ
ประชุมดังนี้  รับทราบกระบวนการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาระบบ NSW ของ
ประเทศ พ.ศ. 2553 - 2558 (NSW National Action Plan) และมีการหารือใน 2 ประเด็น 
ท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 สําหรับโครงการท่ีมีความ
เร่งด่วนจะขอใช้เงินไทยเข้มแข็ง และ (2) การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ระบบ NSW ซึ่งได้มีมติแต่งตั้งคณะทํางานฯ โดยมอบหมายให้ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นประธานคณะทํางาน 
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2. มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.4 ผลการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์การค้า 

1. กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานผลการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์การค้า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2553 เพ่ือขยายการค้าระหว่างประเทศและเชื่อมโยงตลาดเป้าหมายในภูมิภาค รวมท้ังอํานวยความ
สะดวกทางการค้า โดยมีความก้าวหน้าสําคัญ 5 ด้าน ดังนี ้

1.1 การขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์การค้า กิจกรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ (1) โลจิสติกส์การค้าสัญจรเพ่ือ
ช่วยเหลือภาคธุรกิจไทยร่วมกับภาคเอกชน เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางท่ีจะพัฒนา
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการค้าโดยตรง (2) ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ 5 – 5 - 5  
ลิมอดาซาร์ ห้าจังหวัด ห้ารัฐ และห้าสาขาเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้าน 
โลจิสติกส์การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะบูรณาการซึ่งจะได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกป ี 
(3)  ผลักดันโครงการตามยุทธศาสตร์ 3 วงแหวน 5 ประตู ได้แก่ การพัฒนาประตูการค้าให้เป็น
การพัฒนาในรูปแบบเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น กาญจนบุรีและทวายท่ีเป็นประตูการค้าด้าน
ตะวันตก และเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ตลอดจนสร้างเส้นทางการค้าใหม่ (New Trade Lane) 
ผ่าน 5 ประตูการค้าหลัก เช่น การพัฒนาทางรถไฟเชื่อมโยงจากชุมทางทุ่งสงไปยังท่าเรือกันตัง 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ท่าเรือชายฝั่งทะเลตะวันตกของไทย และสนับสนุนท่าเรือระนองเป็นศูนย์
การขนส่งสินค้าในอ่าวเบงกอล เนื่องจากเป็นตลาดท่ีใหญ่มีประชากรกว่า 1,500 ล้านคน รวมท้ัง
พัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเพ่ือเชื่อมไปสู่จีนตอนใต้ และจีน
ตะวันออกเฉียงใต้ (กวางสี กวางโจว ไหหลํา ยูนนาน และ เสฉวน) บนเส้นทาง R3 R9 และ R12 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้เดินทางไปดูงานและประชุมในประเทศเพ่ือนบ้าน  

1.2 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สําหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ 
SMEs ท่ีประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีนโยบายช่วยเหลือให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําผ่าน
โครงการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท 
โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง และสมาคมเอกชน ขณะนี้ได้มีการอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว  

1.3 การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ (LSPs) ได้แก่ การยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย พ.ศ. ... อยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
และการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ LSPs การจัดทํา Business Matching กับ
ผู้ประกอบการในประเทศจีน การเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่สากลโดยให้ความรู้เก่ียวกับ 
AEC รวม และจัดให้คําปรึกษาแนะนํา (Coaching) รายกลุ่ม/รายกิจการแก่ LSPs เป็นต้น รวมท้ัง
สร้างแรงจูงให้ LSPs พัฒนาธุรกิจด้วยตนเอง เช่น การจัดทําเกณฑ์คุณภาพธุรกิจโลจิสติกส์และ
พัฒนาสู่มาตรฐาน ISO เป็นต้น 

1.4 การยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ได้มีการจัดตั้ง Logistics Academy ข้ึน  
ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า เพ่ือเป็น 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในด้านโลจิสติกส์ สร้างมาตรฐานธุรกิจและเป็นศูนย์พัฒนาองค์ความรู้  
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน เพ่ือสนับสนุนให้มีความเข้าใจ และก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
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ด้วยการจัดอบรมสัมมนาให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์เข้าใจถึงแนวทางข้อตกลงและการค้า 
ในภูมิภาค 

1.5 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพระบบตลาดและ
อํานวยความสะดวกทางการค้า เช่น การผลักดันการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
ท่ี ป ร ะตู ก า ร ค้ าหลั ก  โ ดย ในปี  2 5 54  ไ ด้ มี แ ผนส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒนาตลาดกลา ง ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตลาดกลางเมืองทองเจริญศรี) เป็นแห่งแรก เพ่ือเชื่อมต่อไปสู่ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาเส้นทางให้มีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้า ณ ด่านศุลกากรชายแดนให้ใช้เวลาสั้นท่ีสุด 
รวมท้ัง ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Single Stop Inspection ตลอดจนสนับสนุนระบบ NSW 
และ ASEAN Single Window 

2. มติท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.5 ร่างพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 

1. กระทรวงพาณิชย์ได้รายงานเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.1 คณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า ได้มีมติเห็นชอบให้มีการยกร่างกฎหมายส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจโลจิสติกส์ และได้แต่งตั้งคณะทํางานยกร่างกฎหมายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการ 
โลจิสติกส์ โดยมีท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล) 
เป็นประธาน และคณะทํางานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง  
ท้ังภาคผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ใช้บริการโลจิสติกส ์

1.2 เหตุผลในการยกร่างกฎหมายฉนับนี้ สืบเนื่องมาจากกรอบการเปิดเสรีทางการค้าในสาขาบริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ข้อตกลงอาเชียนในปี 2015 และภาคเอกชนได้เสนอให้มีกฎหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ 
LSPs ไทย และรองรับการเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนด้านโลจิสติกส์ของ
กระทรวงพาณิชย์ประมาณ 17,000 ราย โดยเป็นบริษัทคนไทยกว่าร้อยละ 90  

1.3 สรุปสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย
ประกอบด้วย (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ มีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ผู้เชี่ยวชาญ มีหน้าท่ีในการพิจารณาสิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการให้สิทธิประโยชน์ของ BOI อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ของ BOI จะให้เฉพาะกรณีท่ีมีการ
ลงทุนใหม่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคของ SMEs ของไทยท่ีมีข้อจํากัดด้านการลงทุน (2) คณะกรรมการ
มาตรฐานการให้บริการโลจิสติกส์ กําหนดประเภทและมาตรฐาน ตรวจสอบและให้การรับรอง
มาตรฐานและ (3) การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือส่งเสริมใน
แง่ของการวิจัยและส่งเสริมในด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีในการบริหารกองทุน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
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2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ท่ีผ่านมากระทรวงพาณิชย์ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับร่างกฏหมายจากผู้เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ผู้ใช้บริการ นักวิชาการ สื่อมวลชนและผู้สนใจท่ัวไป ท้ังหมด 
4 ครั้ง โดยผูเ้ข้ารับฟังความคิดเห็นดังกล่าวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างกฏหมาย  ซึ่งในข้ันตอนต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะนําเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามข้ันตอน 

2.2 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตว่าก่อนท่ีกระทรวงพาณิชย์จะนําร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ควรจะต้องสร้างความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ท่ีสําคัญ ดังนี ้

2.2.1 การกําหนดคํานิยามของโลจิสติกส์ต้องมีความเป็นสากลท่ีสอดรับกับความเข้าใจของ
บุคคลท่ัวไป และคํานิยามของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และบริการเก่ียวเนื่องเพ่ือรับ 
การส่งเสริมภายหลังร่างกฎหมายดังกล่าวมีผลบัง คับใช้  นั้น ได้มอบอํานาจให้
คณะกรรมการฯสามารถเป็นผู้กําหนดและประกาศประเภทกิจกรรมโลจิสติกส์และบริการ
ท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมเติมได้ซ่ึงอาจทําให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติ ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์
ควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวให้รอบคอบและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
ท่ีต้องการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในภาพรวม 

2.2.2 ควรพิจารณาถึงประเด็นความซ้ําซ้อนกับกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.ส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ีสองและสาม พ.ศ. 2534 และ 2544  
พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
พ.ศ. 2548 เป็นต้น  

2.2.3 เนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นการให้การส่งเสริมธุรกิจเฉพาะสาขาซึ่งอาจสร้างความ 
ไม่เป็นธรรมกับธุรกิจประเภทอ่ืนได้ จึงควรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการบังคับใช้
กฎหมายส่งเสริมธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจสาขาอ่ืน 

3. มติท่ีประชุม 

รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของคณะกรรมการฯไปประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 3.6 ผลการหารือกับหน่วยงานด้ านโลจิสติกส์ของสหภาพยุโรป เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาล ี

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้รายงานผลการหารือกับหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของสหภาพยุโรป เยอรมนี
สวิตเซอร์แลนด์และอิตาล ีโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

1.1 นายประดาป พิบูลสงคราม ผู้แทนไทยในคณะทํางานระดับสูงว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
อาเซียน และคณะผู้แทนจากกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกรมอาเซียน กระทรวง 
การต่างประเทศ ได้เข้าพบหารือกับหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ของสหภาพยุโรป เยอรมนี 
สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี ระหว่างวันท่ี 23 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 
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1.2 กระทรวงต่างประเทศได้สรุปประเด็นความร่วมมือกับ EU ด้าน Connectivity ท่ีควรผลักดันต่อไป 
เพ่ือสร้างให้อาเซียนมีระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งสินค้าข้ามแดน 
ได้แก่ 

1.2.1 บทเรียน/ประสบการณ์การจัดทํา White Paper on Common European Transport 
Policy ของ EU น่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนพัฒนาความเชื่อมโยงของ
อาเซียนในอนาคต โดยควรพิจารณาเชิญวิทยากรจาก EU มาบรรยายสรุปแนวทางการ
พัฒนาการขนส่งตาม White Paper ฉบับท่ีสาม ท่ีคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2554 

1.2.2 โครงการ e-freight ของ EU ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการค้า
และมาตรฐานต่างๆ ท่ีช่วยสนับสนุนการอํานวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดย
ผู้แทน EU ได้เสนอให้จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นรูปแบบ
ของการสัมมนาเชิงวิชาการ  

1.2.3 ไทยและอาเซียนอาจพิจารณาจ้างบริษัทท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของยุโรป เช่น DB International ของเยอรมนี มาทําการศึกษา/ดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในอาเซียน  

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เห็นว่าประสบการณ์ในการพัฒนาด้านนโยบายการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของสหภาพยุโรปน่าจะเป็นประโยชน์ต่อไทย จึงเห็นควรให้มีการดําเนินการต่อเนื่องเพ่ือใช้
ประโยชน์จากโครงการ เช่น การจัดสัมมนาเชิงวิชาการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของยุโรปเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

3. มติท่ีประชุม 

รับทราบและเห็นพ้องตามท่ีรองนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีริเริ่มและดําเนินการโครงการนี้ ดําเนินการตามความเห็นของท่ีประชุมและรายงานผลการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ กบส. ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 การเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงฝั่งตะวันตกกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน (สศช.) 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอเรื่องการเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับประเทศ
เพ่ือนบ้านให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบ
แนวทางสนับสนุนการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวายของสหภาพพม่า ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาท้ังในด้าน
กายภาพและพ้ืนท่ีหลังท่าท่ีสามารถรองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาว และมี
ศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1    ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวายของ 
สหภาพพม่า ภาคเอกชนได้ลงนามใน Framework Agreement กับ Myanmar Port Authority 
กระทรวงคมนาคมของสหภาพพม่าเม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2553 เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ําลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zones) ระบบถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับประเทศไทย รวมท้ังพ้ืนท่ีอยู่อาศัยและสิ่งอํานวย
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ความสะดวกท่ีเก่ียวข้อง ภายใต้การดําเนินงานแบบ BOT (Build – Operate - Transfer) 
ระยะเวลาสัมปทาน 60 ป ี 

1.2    ข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานของไทย เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการ
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมของการสร้างความเชื่อมโยงกับ
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ําลึกเมืองทวาย โดยควรกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี ้

1.2.1 หลักการและวัตถุประสงค์ ได้แก่ (1) การทํางานร่วมกันเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินการโครงการดังกล่าวในระดับประเทศอย่างมีเอกภาพทุกภาคส่วน (2) ยึดหลัก
ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือท่ีดีระหว่างภาครัฐและเอกชน (Strategic Partnership) 
และ (3) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่งอํานวยความสะดวกทาง
การค้า การลงทุน และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเพ่ือเตรียมการรองรับการสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
(Master Plan on ASEAN Connectivity) 

1.2.2 แนวทางการดําเนินงานของไทย 

(1) ระยะเร่งด่วน มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้การเชื่อมโยงระบบการขนส่งผ่านแดน
ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจมี
ความจําเป็นต้องขนส่งเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานเข้าไปดําเนินการ
เตรียมการก่อสร้าง จึงมีเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องพิจารณา ได้แก่ (1) เตรียมความพร้อม
ด่านศุลกากรท่ีบ้านพุน้ําร้อน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องเร่งจัดเตรียมสิ่งอํานวย
ความสะดวก ณ จุดผ่านแดน ซึ่งขณะนี้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 
และกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างข้ันตอนการเตรียมการประกาศให้บ้านพุน้ําร้อน
เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว และ (2) เร่งหาข้อยุติในประเด็นเส้นเขตแดนระหว่าง
ประเทศไทยและสหภาพพม่าซึ่งปัจจุบันยังเป็นพ้ืนท่ีท่ีรอการกําหนดตําแหน่งท่ี
ชัดเจนเพ่ือให้การเชื่อมต่อกับด่านศุลกากรท่ีบ้านพุน้ําร้อนมีความสมบูรณ์มากข้ึน 

(2) ระยะปานกลางถึงระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมต่อกับของสหภาพพม่าจากบริเวณชายแดนไทย-พม่าอย่าง
เต็มรูปแบบ ประกอบด้วย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงชายแดน
กาญจนบุรี (ถนน รถไฟ สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซและท่อน้ํามัน) และสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการค้า รวมท้ังการเตรียมการพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายแดนและจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีทวายกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมชาย 
ฝั่งทะเลตะวันออกของไทย 

1.2.3 กลไกบริหารจัดการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจฝั่งตะวันตกกับประเทศเพ่ือนบ้าน ภายใต้คณะกรรมการ กบส. เพ่ือทําหน้าท่ี
กําหนดกรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ และบูรณาการแผนดําเนินงานในด้านระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกทางการค้าผ่านแดนและข้ามแดน และการพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีทวายกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเล
ตะวันออกของไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
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พาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กรมศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย และมี สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการ  

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ท่ีผ่านมาการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวายของสหภาพพม่ามีความคืบหน้า
ในการดําเนินงานค่อนข้างชัดเจนท้ังการลงนามในสัญญาสัมปทานและการตรากฎหมายเพ่ือให้
พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบกับพ้ืนท่ีดังกล่าวมีความพร้อมและมีความเหมาะสม
ในการประกอบกิจการท่าเรือน้ําลึกและอุตสาหกรรมขนาดหนัก เนื่องจากมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่และ 
มีร่องน้ําทะเลลึก รวมท้ังมีแหล่งน้ําจืดจํานวนมาก ทําให้นักลงทุนในประเทศต่างๆ ได้แสดงความ
สนใจในการเข้าร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรม เช่น สิงคโปร์ และ จีน เป็นต้น 
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
และกําหนดกลไกบริหารจัดการในรูปแบบคณะอนุกรรมการฯภายใต้คณะกรรมการ กบส. เพ่ือให้
ผู้ประกอบการไทยท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่งโลจิสติกส์ สามารถใช้ประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ ควรเพ่ิมเติมผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเป็น
อนุกรรมการด้วย เพ่ือสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนท่ีให้สามารถรองรับการ
พัฒนาโครงการดังกล่าว  

2.2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมเมืองทวายอยู่บน
พ้ืนฐานของการพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักและมีท่าเรือรองรับการนําเข้าวัตถุดิบและส่งออก
สินค้าท่ีผลิตได้ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนักนั้น ท่าเรือทวายจึงมีลักษณะเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมใน
ลักษณะเดียวกันกับท่าเรือมาบตาพุดของไทย ในขณะท่ีการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลตะวันตกของไทย
มีแนวคิดท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นท่าเรือโลจิสติกส์ท่ีจะรองรับสินค้าคอนเทนเนอร์ในลักษณะเดียวกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง 

2.3 ท่ีประชุมมีความเห็นว่า แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถใช้ประโยชน์ท่าเรือน้ําลึกทวายของสหภาพ
พม่าเป็นประตูการค้าทางทะเลฝั่งตะวันตก แต่ประเทศไทยยังควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ท่าเรือในฝั่งทะเลอันดามันเพ่ือเป็นประตูการค้าของประเทศ เม่ือพิจารณาในมิติด้านความม่ันคง
ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะยาว แต่ท่ีผ่านมา การเตรียมการพัฒนาท่าเรือ
น้ําลึกฝั่งอันดามันของไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรม ยังมีปัญหาด้านความยอมรับจากประชาชน
ในพ้ืนท่ีซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับข้อมูลโครงการท่ีคลาดเคลื่อน 
ทําให้เกิดความไม่ม่ันใจและไม่ยอมรับการพัฒนาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ดังนั้น 
กระทรวงคมนาคมควรพิจารณาศึกษาทบทวนรูปแบบการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกฝั่งทะเลอันดามันท่ีมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ในพ้ืนท่ี รวมท้ังผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือทวายตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
2553 ท้ังนี ้การศึกษาดังกล่าวจะต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาชน
และชุมชนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบข้อมูลของโครงการท่ีแท้จริงท้ังทางด้าน
ผลประโยชน์และผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดจากการพัฒนา   

2.4 นอกจากนี้ เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของประเทศในระยะต่อไปเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม จึงเห็นควรให้
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หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของประเทศต้องให้
ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีตั้งแต่ข้ันการจัดเตรียม
โครงการ โดยควรมีระยะเวลาสําหรับการดําเนินงานไม่น้อยกว่า 1 ปีก่อนการพัฒนาโครงการ  

3. มติท่ีประชุม 

3.1 เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของไทย โดยในระยะเร่งด่วน มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เร่งดําเนินการเตรียมความพร้อมของด่านศุลกากรท่ีบ้านพุน้ําร้อน และหาข้อยุติในประเด็น 
เส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่าโดยเร็วต่อไป  

3.2 เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจฝั่งตะวันตก
กับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้คณะกรรมการ กบส. ตามท่ีฝ่ายเลขานุการเสนอ และเพ่ิมเติมผู้แทน
จากกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ โดยให้คณะอนุกรรมการฯทําหน้าท่ีกําหนด
กรอบทิศทาง ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ สิ่งอํานวยความสะดวก และ
การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนท่ีทวายกับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก
ของไทย รวมท้ังผลักดันการดําเนินงานในระยะเร่งด่วนและศึกษาแนวทางการดําเนินงานในระยะ
ปานกลางและระยะยาวภายใต้ ข้อเสนอแนวทางการดําเนินงานของไทย และนําเสนอ
คณะกรรมการ กบส. ตามข้ันตอนต่อไป  

3.3 เห็นควรให้กระทรวงคมนาคม ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี  29 มิถุนายน 2553  
ในการพิจารณาศึกษาทบทวนรูปแบบการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกฝั่งทะเลอันดามันท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และให้นํา
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ กบส. ประกอบการพิจารณาดําเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4.2 การศึกษาเบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (Express Delivery Service: 
EDS) 

1. ฝ่ายเลขานุการ ได้นําเสนอการศึกษาเบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (Express Delivery 
Service: EDS) สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1.1 สืบเนื่องจากข้อเรียกร้องของสมาชิกกลุ่มองค์การการประชุมปรึกษาการขนส่งพัสดุด่วนเอเซีย
แปซิฟิกและกลุ่มผู้แทนสภาหอการค้าสหรัฐฯ ประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เก่ียวกับประเด็นการ
ให้บริการจัดส่งด่วนระหว่างประเทศ (EDS) ในหลายวาระ เช่น (1) การขอยกเว้นค่าปรับจากการ
ละเมิดการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศตาม พ.ร.บ. ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 (2) การถือหุ้น
ของบริษัทต่างชาติเพ่ือให้สามารถประกอบกิจการโดยมีสิทธิเช่นเดียวกับคนไทย และ (3) การขอ 
มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาปรับปรุง พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 เป็นต้น 

1.2 สศช. ได้ประมวลข้อมูลในปัจจุบันและสรุปประเด็นท่ีต้องสร้างความชัดเจน สภาพตลาดธุรกิจ
บริการ EDS รวมท้ังประเมินผลกระทบเบื้องต้นท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการเปิดเสรีดังกล่าว ดังนี ้

1.2.1 ในกรอบการเจรจาแบบพหุภาคีและทวิภาคี ยังไม่มีข้อตกลงอย่างชัดเจนของนิยามการ
ให้บริการจัดส่งด่วน (EDS) ท่ีควรนํามาเป็นเกณฑ์พิจารณาเพ่ือเปิดตลาดอย่างเสรีของ 
ทุกประเทศ ซึ่งเม่ือพิจารณานิยามการให้บริการ EDS ขององค์การการค้าโลก และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (EDS) จะครอบคลุมท้ังกิจกรรมการ
สื่อสาร ขนส่ง และโลจิสติกส์อ่ืนๆ ด้วย เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การให้บริการบรรจุ
ภัณฑ์ การขนส่งสินค้าและพัสดุทางถนน การให้บริการคลังสินค้า บริการสนับสนุนและ
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บริการเก่ียวเนื่องกับการจัดส่งด่วน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการ 
ในวงกว้าง 

1.2.2 สภาพตลาดธุรกิจบริการจัดส่งด่วนของไทย โดยเฉพาะในธุรกิจด้านไปรษณียภัณฑ์และ
พัสดุภัณฑ์ พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ตลาด ได้แก่  

(1) ธุรกิจไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งให้บริการจัดส่งจดหมายและไปรษณียบัตรท่ีมีน้ําหนักน้อย
กว่า 2 กิโลกรัม ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ 3 กลุ่ม ได้แก่  (1.1) บริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งมี
ท่ีทําการไปรษณีย์ 1,194 แห่ง ดําเนินการตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติไปรษณีย์ 
พ.ศ. 2477 มาตรา 5, 6 ซึ่งได้ให้อํานาจ บ.ไปรษณีย์ไทย มีสิทธิขาดในการ
ดําเนินงานแต่เพียงผู้เดียว (1.2) หน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ซึ่งได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการกิจการไปรษณีย์ให้สามารถดําเนินการให้บริการร่วมกับ 
บ.ไปรษณีย์ไทย ใน 2 รูปแบบ คือ ท่ีทําการไปรษณีย์อนุญาต (ปณอ.) จํานวน 3,311 
ราย ส่วนใหญ่เปิดดําเนินการในพ้ืนท่ีห่างไกลแบบไม่แสวงหากําไร และร้านไปรษณีย์
ไทย (ปณร.) และเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ จํานวนประมาณ 100 ราย ส่วนใหญ่
เปิดดําเนินการในเขตเมืองและชุมชนเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประชาชน และ 
(1.3) บริษัทเอกชนท่ีถือหุ้นโดยบริษัทข้ามชาติหลายราย ได้เข้ามาดําเนินการรับส่ง
จดหมายระหว่างประเทศและภายในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต ่
ยังไม่สามารถประกอบการได้โดยตรง เช่น DHL, FedEx, TNT, UPS เป็นต้น โดย
เสียค่าปรับตามมาตรา 62 และ 63 ของ พ.ร.บ.ไปรษณีย์ ให้กับกรมศุลกากรและ  
บ.ไปรษณีย์ ไทย ในอัตราประมาณ 25-67 บาทต่อฉบับ ข้ึนอยู่ กับน้ํ าหนัก 
ไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบัน บ.ไปรษณีย์ไทย ได้จัดเก็บค่าปรับประมาณปีละ 60  
ล้านบาท (เฉพาะขาเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเท่านั้น) 

(2) ธุรกิจพัสดุภัณฑ์ ซึ่งให้บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์ท่ีมีน้ําหนักมากกว่า 2 กิโลกรัม 
ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยและต่างชาติดําเนินกิจการในลักษณะท่ีมีการแข่งขันอย่าง
เสรี อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินกิจการของบริษัทต่างชาติ (ซึ่งปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นไทย
เป็นตัวแทน Nominee) ยังคงต้องเป็นไปตามข้อกําหนดภายใต้กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  พ.ร.บ. 
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. กรมศุลกากร พ.ศ. 2469 เป็นต้น 

1.2.3 ผลกระทบเบื้องต้นจากการเปิดเสรีบริการดังกล่าว คาดว่าผู้ใช้บริการจะมีทางเลือกและ
ความหลากหลายของบริการมากข้ึน รวมท้ังได้รับบริการท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนด้วย แต่
ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจกระจุกตัวอยู่บนเฉพาะเส้นทางหลัก เนื่องจากเป็นเส้นทางท่ีมี
ปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าค่อนข้างสูงและมีความสามารถในการทํากําไร สําหรับ
กลุ่มผู้ประกอบการไทยท่ีมีขนาดเล็กซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง ได้แก่  
ผู้ให้บริการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุภัณฑ์ ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ 
และ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จําเป็นต้องศึกษาและวางแผนเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยเหล่านี้ ท้ังนี้ ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในภาพรวมจากการเปิดเสรีธุรกิจ EDS จะสนับสนุนให้ธุรกิจบริการ
ภายในประเทศขยายตัวข้ึนในภาพรวม ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมท้ังเพ่ิมระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
การค้าของไทยเนื่องจากมีบริการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนสนับสนุน  
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1.2.4 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในธุรกิจดังกล่าว โดยควร
ทําการศึกษาเพ่ือประเมินสภาพตลาด ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน พร้อมท้ังโครงสร้างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในรายละเอียด เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลสําหรับการกําหนดท่าทีของประเทศสําหรับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ในอนาคต รวมท้ังจัดทําแผนการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยท่ี
คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน โดยมีเป้าหมายสําคัญให้
ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์
ให้กับผู้ใช้บริการ 

2. ความเห็นและประเด็นอภิปราย 

2.1 ธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (EDS) นั้นไม่ได้จํากัดอยู่ในกิจกรรมการจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
แต่จากคํานิยามโดยหน่วยงานต่างประเทศยังครอบคลุมถึงบริการขนส่งท้ังพัสดุภัณฑ์ และสินค้า 
รวมท้ังบริการเก่ียวเนื่องอ่ืนๆด้วย ซึ่งตลาดภาคบริการเหล่านี้มีแนวโน้มการขยายตัวของมูลค่าตลาด
สูงมากในช่วงท่ีผ่านมา นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รับแรงกดดันเป็นระยะๆให้มีการเริ่มเจรจาเปิด
เสรีสาขาบริการดังกล่าวจากกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น กรอบการเจรจาขององค์การ
การค้าโลก (WTO) และกรอบความร่วมมือเพ่ือจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นต้น 

2.2 ผู้แทนกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าธุรกิจบริการจัดส่งด่วน (EDS) น่าจะแตกต่างจากบริการไปรษณีย์
ด่วน (Express Mail Service: EMS) ธุรกิจดังกล่าวเป็นบริการต่อเนื่องจากการขนส่งทางอากาศท่ี 
ผู้ให้บริการขยายบริการของตนในลักษณะ door-to-door (ตัวอย่างผู้ให้บริการในปัจจุบัน เช่น 
DHL, Federal Express, TNT, UPS) โดยในการบริการดังกล่าว ผู้ขนส่งจะมีฐานการให้บริการจาก
การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและจ้างผู้ประกอบการภายในประเทศดําเนินการขนส่งจาก
สถานท่ีต้นทางมายังท่าอากาศยาน หรือจากท่าอากาศยานไปยังสถานท่ีปลายทาง การตีความว่า
การให้บริการดังกล่าวเป็นบริการไปรษณีย์ส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าปรับตาม พ.ร.บ. ไปรษณีย์ 
ท้ังนี้ ในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีการกํากับดูแลการขนส่งต่อเนื่องในลักษณะ door-to-door 
ตาม พ.ร.บ. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 

2.3 ตลาดบริการจัดส่งด่วนในประเทศไทยมีผู้ประกอบการท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่หลายรายเข้า
มาดําเนินการภายในประเทศอยู่แล้ว ซึ่งหากประเทศไทยมีความจําเป็นต้องเจรจาเรื่องการเปิดเสรี
ภาคบริการในอนาคต ควรมีการศึกษาในรายละเอียดของสภาพการแข่งขันในตลาด และผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการเจรจาระหว่างประเทศ
สามารถใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาดังกล่าวในการกําหนดท่าทีการเปิดเสรีภาคบริการจัดส่งด่วน
ของประเทศไทยอย่างเหมาะสมต่อไป ท้ังนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นว่า 
ในเบื้องต้นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจพิจารณาแนวทางการเจรจาในลักษณะทวิภาคีซึ่งเป็นรูปแบบ
การเจรจาท่ีมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพ่ือรักษาประโยชน์ของประทศในภาพรวม 
และช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยภายในประเทศอีกด้วย  

2.4 เนื่องจากธุรกิจบริการจัดส่งด่วนมีความเก่ียวพันกับท้ังกิจการไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ และกิจกรรมการ
ขนส่งสินค้าโดยท่ัวไปด้วย ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดอย่างบูรณาการ ดังนั้น สศช. ควรเป็น
หน่วยงานหลักและประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กระทรวงพาณิชย์  และกระทรวงคมนาคม เป็นต้น ในการดําเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าว 
โดยเน้นหลักการสร้างให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการภายในประเทศท้ังด้านประสิทธิภาพ
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การขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึนจากความรวดเร็วของบริการและต้นทุนโลจิสติกสท่ี์ลดลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
สร้างความพร้อมของธุรกิจภายในประเทศ และเป็นแนวทางประกอบการกําหนดท่าทีของประเทศ
ไทยในการเจรจาเปิดเสรีภาคบริการในอนาคต ท้ังนี้ ควรศึกษารูปแบบการดําเนินงานของประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียเพ่ือใชเ้ป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย  

3. มติท่ีประชุม 

มอบหมายให้ สศช. ประสานกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ศึกษาโครงสร้างธุรกิจการจัดส่งด่วน (EDS) และธุรกิจ
เก่ียวเนื่อง สภาพการแข่งขันในภาพรวม กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และประเมินผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
จากการเปิดเสรีในสาขาบริการดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดท่าทีการเจรจาและนโยบาย
การเปิดเสรีภาคบริการของประเทศไทยในอนาคต ท้ังนี้ ให้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการ กบส. พิจารณาภายใน 6 เดือน 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

 

 

 
(นายดนุชา พิชยนันท์) (นายชาญวิทย ์ อมตะมาทุชาต)ิ 

ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ รองเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


